

# สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

โทร.02-579-5519 mail : agritech.pr@gmail.com



สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 7 กรกฎาคม 2566

ส่วนกลาง			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
เพลี้ยจักจั่นสีเขียว	1	กรมส่งเสริมการเกษตร เตือนชาวนา ระวัง “เพลี้ยจักจั่นสีเขียว” ทำลายข้าวระยะแตกกอ	เว็บไซต์ ThailandPlus
	2	กรมส่งเสริมการเกษตร เตือนชาวนา ระวัง “เพลี้ยจักจั่นสีเขียว” ทำลายข้าวระยะแตกกอ	Facebook Human Capital Tree
โรงเรียนเกษตรกร	3	กรมส่งเสริมการเกษตร ดันเกษตรกรเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ผ่านโรงเรียนเกษตรกร ใช้หลักคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา ตอบโจทย์พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร และลดต้นทุน	มติชนออนไลน์
สินค้าเกษตรอาหารปลอดภัย	4	กาฬสินธุ์เดินหน้ารณรงค์ระดับเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าเกษตรอาหารปลอดภัยกรีนมาร์เก็ต	เว็บไซต์ INN NEWS
	5	กาฬสินธุ์เดินหน้ารณรงค์ระดับเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าเกษตรอาหารปลอดภัยกรีนมาร์เก็ต	เว็บไซต์ ฮอตนิวส์ไทย
	6	กาฬสินธุ์เดินหน้ารณรงค์ระดับเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าเกษตรอาหารปลอดภัยกรีนมาร์เก็ต	เว็บไซต์ นสพ.เพื่อปวงชน
	7	กาฬสินธุ์เดินหน้ารณรงค์ระดับเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าเกษตรอาหารปลอดภัยกรีนมาร์เก็ต	สำนักข่าวไทยทูเดย์
	8	กาฬสินธุ์เดินหน้ารณรงค์ระดับเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าเกษตรอาหารปลอดภัยกรีนมาร์เก็ต	เว็บไซต์ นสพ.4เหล่าทัพ
	9	กาฬสินธุ์เดินหน้ารณรงค์ระดับเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าเกษตรอาหารปลอดภัยกรีนมาร์เก็ต	เว็บไซต์ สยามโฟกัสไทยนิวส์
	10	จังหวัดกาฬสินธุ์ยกระดับมาตรฐานกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ตสู่เกษตรอินทรีย์	สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
	ส่วนภูมิภาค		
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
วิสาหกิจชุมชน	11	เกษตรนครพนม ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน พร้อมขยายเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง	สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
ศพก. และแปลงใหญ่	12	เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเวทีเชื่อมโยงเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด เน้นเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่	สำนักข่าวความมั่นคง
แปลงใหญ่	13	รายการเกษตรกรยิ้ม : กลุ่มแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับ ตำบลหนองบัว อำเภอกุเรือ จังหวัดเลย	Amarin TV

ข่าวอื่นๆ			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
ลงแขกดำนา	14	ผู้ว่าฯ ชวนร่วมลงแขก “ดำนา” อนุรักษ์ประเพณี แบบวิถีชีวิต พื้นบ้าน สืบสานวัฒนธรรมไทย D DAY 8 กรกฎาคม นี้ ที่อำเภอ ปลาปาก	สำนักข่าวกรม ประชาสัมพันธ์
	15	‘รองผู้ว่าฯ นครพนม’ ลงแขกดำนา สืบสานอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม บูชาพระแม่โพสพ	เดลินิวส์ออนไลน์
ไม้ผลอัตลักษณ์	16	ผู้ว่าฯ จังหวัดอุทัยธานี เปิดกิจกรรมจตุรบรรรมและจำหน่ายไม้ ผลอัตลักษณ์จังหวัดอุทัยธานี (ทุเรียน)	สำนักข่าวกรม ประชาสัมพันธ์

**กรมส่งเสริมการเกษตร เตือนชาวนา ระวัง “เพลี้ยจักจั่นสีเขียว” ทำลายข้าวระยะแตกกอ**



นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ระยะนี้ชาวนาปีในหลายพื้นที่อยู่ในระยะแตกกอ กรมส่งเสริมการเกษตรจึงขอเตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี همینสำรวจแปลงปลูกสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อเฝ้าระวังเพลี้ยจักจั่นสีเขียวจะอพยพเข้าแปลงหลังข้าวขึ้นเป็นต้นกล้า และมีปริมาณมากที่สุดในช่วงข้าวเจริญทางลำต้นและใบ โดยเฉพาะจะวางไข่ในกอใบข้าว วางไข่เป็นกลุ่ม กลุ่มละ 8 – 16 ฟอง ระยะไข่ 5-8 วัน ระยะตัวอ่อน 10-15วัน และระยะตัวเต็มวัย ประมาณ 10 วัน เพลี้ยจักจั่นสีเขียวกั้ระยะตัวอ่อนและตัวเต็มวัย จะดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบและลำต้นข้าว โดยสังเกตได้จากลักษณะต้นข้าวเริ่มชะงักการเจริญเติบโตและเหี่ยวแห้ง ซึ่งอาจทำให้ต้นข้าวตายได้ถ้ามีปริมาณมาก นอกจากนี้ เพลี้ยจักจั่นสีเขียวยังเป็นพาหะนำโรคใบสีส้มสู่ต้นข้าวด้วย ทำให้ต้นข้าวแคระแกร็น ใบเหลือง ข้าวออกรวงไม่สม่ำเสมอ ทำให้ผลผลิตมีโอกาเสียหายและได้ปริมาณลดลง

**อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร** กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับแนวทางป้องกันกำจัด เพลี้ยจักจั่นสีเขียวในนาข้าว นอกจากต้องหมั่นสำรวจแปลงนาเป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้งแล้ว การปลูกข้าวพันธุ์ต้านทานเพลี้ยจักจั่นสีเขียว เช่น สุพรรณบุรี 60 สุพรรณบุรี 90 พิษณุโลก 2 เป็นต้น จะช่วยลดโอกาสที่นาข้าว จะถูกศัตรูพืชเข้ามาทำลาย สร้างความเสียหายแก่ผลผลิตด้วย สำหรับการใช้กับ ดักแสงไฟล่อตัวเต็มวัยมาทำลาย หรือการใช้ชีวภัณฑ์ เช่น เชื้อราบีวเวอเรีย อัตรา 250 กรัม/น้ำ 20 ลิตร หรือ อัตรา 1 กก. /น้ำ 60-80 ลิตร ฉีดพ่นแปลง ปลูกข้าวในบริเวณที่พบเพลี้ยจักจั่นสีเขียวในช่วงเวลาเย็น จะช่วยกำจัดศัตรูพืช ได้อย่างปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

อย่างไรก็ตาม หากเกิดการระบาด ควรใช้สารป้องกันกำจัดแมลงตามคำแนะนำ ของกรมการข้าว ได้แก่ บูโพรเฟซิน หรือไดโนทีฟูแรน หรืออีโทเฟนพรอกซ์



กรมส่งเสริมการเกษตร เตือนชาวนา ระวัง "เพลี้ยจักจั่นสีเขียว" ทำลายข้าวระยะแตกกอ

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ระยะนี้ชาวนาปีในหลายพื้นที่อยู่ในระยะแตกกอ กรมส่งเสริมการเกษตรจึงขอเตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีให้หมั่นสำรวจแปลงปลูกสม่ำเสมออย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อเฝ้าระวังเพลี้ยจักจั่นสีเขียวจะอพยพเข้าแปลงหลังข้าวขึ้นเป็นต้นกล้า และมีปริมาณมากที่สุดในช่วงข้าวเจริญทางลำต้นและใบ โดยเพศเมียจะวางไข่ในกาบใบข้าว วางไข่เป็นกลุ่ม กลุ่มละ 8 – 16 ฟอง ระยะไข่ 5-8 วัน ระยะตัวอ่อน 10-15 วัน และระยะตัวเต็มวัย ประมาณ 10 วัน เพลี้ยจักจั่นสีเขียวทั้งระยะตัวอ่อนและตัวเต็มวัย จะดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบและลำต้นข้าว โดยสังเกตได้จากลักษณะต้นข้าวเริ่มชะงักการเจริญเติบโตและเหี่ยวแห้ง ซึ่งอาจทำให้ต้นข้าวตายได้ถ้ามีปริมาณมาก นอกจากนี้ เพลี้ยจักจั่นสีเขียวยังเป็นพาหะนำโรคใบสีส้มสู่ต้นข้าวด้วย ทำให้ต้นข้าวแคระแกร็น ใบเหลือง ข้าวออกรวงไม่สม่ำเสมอ ทำให้ผลผลิตมีโอกาสเสียหายและได้ปริมาณลดลง

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับแนวทางป้องกันกำจัดเพลี้ยจักจั่นสีเขียวในนาข้าว นอกจากต้องหมั่นสำรวจแปลงนาเป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้งแล้ว การปลูกข้าวพันธุ์ต้านทานเพลี้ยจักจั่นสีเขียว เช่น สุพรรณบุรี 60 สุพรรณบุรี 90 พิษณุโลก 2 เป็นต้น จะช่วยลดโอกาสที่นาข้าวจะถูกศัตรูพืชเข้ามาทำลาย สร้างความเสียหายแก่ผลผลิตด้วย สำหรับการป้องกันกำจัดแสงไฟล่อตัวเต็มวัยมาทำลาย หรือการใช้ชีวภัณฑ์ เช่น เชื้อราบีวเวเรีย อัตรา 250 กรัม/น้ำ 20 ลิตร หรือ อัตรา 1 กก./น้ำ 60-80 ลิตร ฉีดพ่นแปลงปลูกข้าวในบริเวณที่พบเพลี้ยจักจั่นสีเขียวในช่วงเวลาเย็น จะช่วยกำจัดศัตรูพืชได้อย่างปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

อย่างไรก็ตาม หากเกิดการระบาด ควรใช้สารป้องกันกำจัดแมลงตามคำแนะนำของกรมการข้าว ได้แก่ บูโพรเฟซิน หรือไดโนทีฟูแรน หรืออีโทเฟนพรอกซ์



**แมลงศัตรูข้าว "ระยะแตกกอ"**

**เพลี้ยจักจั่นสีเขียว**

ประกาศภัยพบ 2 ชนิด

*Nephotettix nigropictus* (Stål)  
*Nephotettix virescens* (Distant)

**รูปร่างลักษณะ**

ตัวสีเขียวอ่อน เป็นแมลงจำพวกปากดูด ขนาด 2 มม. แลวดำงับ คือ *N. nigropictus*

**ระยะเข้าทำลาย**

ใบ

# MATCHON ONLINE

## กรมส่งเสริมการเกษตร ดันเกษตรกรเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 - 16:50 น.



กรมส่งเสริมการเกษตร ดันเกษตรกรเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ผ่าน โรงเรียนเกษตรกร ใช้หลักคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา ตอบโจทย์พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร และลดต้นทุน

กรมส่งเสริมการเกษตร เดินหน้าเต็มอัตรา หนุนการเรียนรู้จากความต้องการของเกษตรกร ผ่าน โรงเรียนเกษตรกร ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาที่สร้างผลดีต่อเกษตรกร ทั้งการเพิ่มคุณภาพผลผลิต ลดต้นทุน จากการเรียนรู้ร่วมในแปลงเรียนรู้จริง

นายพิทัศน์ อุ่ณจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่า นับเป็นเวลากว่า 3 ทศวรรษ ที่กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ใช้กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่สำคัญในการส่งเสริมการเกษตร โดยมีเกษตรกรเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เป็นวิทยากรที่เล็งช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการ และกระตุ้นให้เกษตรกร เกิดการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการปฏิบัติจริงตลอดฤดูกาลผลิต โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี มีตลาดรองรับ กระบวนการผลิตปลอดภัยต่อเกษตรกร และผู้บริโภค ส่งผลให้เกษตรกรเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ เกิดความยั่งยืนทางการเกษตร และไม่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

“ โรงเรียนเกษตรกร หรือ Farmers Field School เป็นโรงเรียนที่กรมส่งเสริมการเกษตร จัดตั้งขึ้น โดยมีเกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ ร่วมคิด วิเคราะห์ด้วยกัน หลักการมาจากการจัดการ ศัตรูพืช โดยวิธีผสมผสาน ( Integrated Pest Management ) หรือ IPM ที่รู้จักกัน คือ ให้เกษตรกรสามารถที่จะเรียนรู้ร่วมกันในแปลงปลูกพืช ศึกษาวิเคราะห์ และตัดสินใจที่จะจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น”

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า การเรียนรู้ด้วยกระบวนการ โรงเรียนเกษตรกร จะเน้นให้เกิด การเรียนรู้ร่วมกันจากสถานที่จริงและปฏิบัติจริงในแปลงเรียนรู้ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาของเกษตรกรจาก การใช้หลักจัดการที่ดี มีต้นทุนการผลิตที่ลดลง อีกทั้งยังได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่งส่งผลต่อ เรื่องของราคาสินค้า รวมถึงเกษตรกรมีความรู้ติดตัวในการยกระดับการพัฒนาสินค้าในอนาคต อันนำไปสู่ การสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาตามเป้าหมายของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

“สำหรับเกษตรกรที่สนใจ และต้องการที่ได้รับการสนับสนุนด้านองค์ความรู้ต่าง ๆ ตามหลักของ กระบวนการ โรงเรียนเกษตรกร สามารถทำได้ง่าย ๆ เพียงรวมกันจัดตั้งเป็นกลุ่ม และแจ้งความจำนงไปยัง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร หรือสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน ถึงความต้องการของเกษตรกรถึงสิ่ง ที่อยากจะเรียนรู้ กรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพราะการที่โรงเรียนเกษตรกรเกิดขึ้น จากเป้าหมายและความต้องการของเกษตรกรเอง คือสิ่งที่กรมส่งเสริมการเกษตรต้องการ ถือเป็นคุณค่าของ การพัฒนาที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน อันนำไปสู่การพัฒนา และแก้ไขปัญหาของเกษตรกร ให้ก้าวไปสู่ ความสำเร็จในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน” รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว

## กาฬสินธุ์เดินหน้ายกระดับเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าเกษตรอาหารปลอดภัยกรีนมาร์เก็ต



กาฬสินธุ์-สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมเดินหน้าโครงการยกระดับมาตรฐาน กาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ตสู่เกษตรกรอินทรีย์ กิจกรรมหลักงานประชาสัมพันธ์และการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิต สินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ครั้งที่ 3 **“Kalasin Green Market สู่ตลาดเต็ดวิถีภูไท”** โชว์สินค้าที่เป็นผลผลิตทางการเกษตรที่มาจากโครงการกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ต

ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรอินทรีย์ วิถีภูไทกุดหว้า ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ นายกฤษ อดตมะเวทิน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานพิธีเปิด โครงการยกระดับ มาตรฐานกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ตสู่เกษตรกรอินทรีย์ กิจกรรมหลักงานประชาสัมพันธ์และการเชื่อมโยงเครือข่าย ผู้ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ครั้งที่ 3 **“Kalasin Green Market สู่ตลาดเต็ดวิถีภูไท”** โดยมีนายสันติภาพ โทนหงส์สา เกษตร จ.กาฬสินธุ์ นายวีรคณย์ ศิริ นายอำเภอกุฉินารายณ์ นายแสวง อุตรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลกุดหว้า นายภิรมณ์ อุตรักษ์ นายกอบต.นาไคร้ นายวุฒิพงษ์ พลอยวิเลิศ ประธานสภาเกษตรกร จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยส่วนราชการ เกษตรอำเภอ ผู้นำชุมชน เกษตรกร และ ประชาชนเข้าร่วม



นายสันติภาพ โทนหงส์สา เกษตร จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า การจัดงานดังกล่าวสำนักงานเกษตร จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ จ.กาฬสินธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอภูผามาศ หน่วยงานราชการ เครือข่ายเกษตรกร และภาคเอกชนจัดขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์และแสดงสินค้าที่เป็นผลผลิตทางการเกษตรที่มาจากโครงการกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ต หรือโครงการยกระดับมาตรฐานกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ตสู่เกษตรกรอินทรีย์ของ จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2561 และการนำเสนอผลงานการนำระบบส่งเสริมการเกษตร โดยกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาขับเคลื่อนในพื้นที่ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างเกษตรกร ภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อเป็นการสร้างกลไกประสานการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการระหว่างภาคราชการ ภาคเอกชน เครือข่ายเกษตรกรในการส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

นายสันติภาพ กล่าวอีกว่า สำหรับการจัดการผลผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานครบวงจรในปีงบประมาณ 2566 นี้ มีกำหนดจัดขึ้นทั้งหมด 4 ครั้ง และได้ดำเนินการจัดมาแล้ว 2 ครั้ง โดยการจัดงานวันนี้มีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกษตรกร การแสดงนิทรรศการผลงานของโครงการฯ การประกวดผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้ชื่อ “พาข้าวภูไทกาฬสินธุ์ร่วมสมัย” และ “กระเช้าเกษตรปลอดภัย...รักษ์โลก” การแสดงสินค้าเด่นจากทั้ง 18 อำเภอ และการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ผลผลิต และสินค้าการเกษตร

ด้านนายกฤษฎ อดตมะเวทิน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า โครงการดังกล่าวถือเป็นตัวอย่างที่ดีในการร่วมกันขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการนำเสนอผลสำเร็จของการดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรมที่หน่วยงาน ภายใต้กรมส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ.กาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันขับเคลื่อนให้ปรากฏผลอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ในส่วนของงานยังก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ระหว่างเกษตรกร ภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งจะเป็นการสร้างกลไกประสานการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการในการส่งเสริมพัฒนาการผลิตเกษตรปลอดภัย และการจัดการผลผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานครบวงจร รวมทั้งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนพัฒนา จ.กาฬสินธุ์ และประเทศไทยไปข้างหน้าร่วมกันต่อไป อีกด้วย



## ภาพสินธุ์เดินทางนำกระดับเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าเกษตรอาหารปลอดภัยกรีนมาร์เก็ต



สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมเดินทางนำโครงการยกระดับมาตรฐานภาพสินธุ์กรีนมาร์เก็ตสู่เกษตรกรอินทรีย์ กิจกรรมหลักงานประชาสัมพันธ์และการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ครั้งที่ 3 “Kalasin Green Market สู่ตลาดเด็ดวิถีภูไท” โชว์สินค้าที่เป็นผลผลิตทางการเกษตรที่มาจากโครงการภาพสินธุ์กรีนมาร์เก็ต

ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรอินทรีย์ วิถีภูไทกุดหว้า ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ นายเกษ อุตตะมะเวทิน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานพิธีเปิด โครงการยกระดับมาตรฐานภาพสินธุ์กรีนมาร์เก็ตสู่เกษตรกรอินทรีย์ กิจกรรมหลักงานประชาสัมพันธ์และการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ครั้งที่ 3 “Kalasin Green Market สู่ตลาดเด็ดวิถีภูไท” โดยมีนายสันติภาพ โทนหงส์สา เกษตร จ.กาฬสินธุ์ นายวีรตน์ ศิริ นายอำเภอกุฉินารายณ์ นายแสวง อุทรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลกุดหว้า นายภิรมณ์ อุทรักษ์ นายกอบต.นาไคร้ นายวุฒิพงษ์ พลอยวิเลิศ ประธานสภาเกษตรกร จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยส่วนราชการ เกษตรอำเภอ ผู้นำชุมชน เกษตรกร และประชาชนเข้าร่วม

นายสันติภาพ โทหนองสา เกษตร จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า การจัดงานดังกล่าวสำนักงานเกษตร จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ จ.กาฬสินธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอภูผินารายณ์ หน่วยงานราชการ เครือข่ายเกษตรกร และภาคเอกชนจัดขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์และแสดงสินค้าที่เป็นผลผลิตทางการเกษตรที่มาจากโครงการกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ต หรือโครงการยกระดับมาตรฐานกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ตสู่เกษตรกรอินทรีย์ของ จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2561 และการนำเสนอผลงานการนำระบบส่งเสริมการเกษตรโดยกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาขับเคลื่อนในพื้นที่ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างเกษตรกร ภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อเป็นการสร้างกลไกประสานการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายเกษตรกรในการส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

นายสันติภาพ กล่าวอีกว่า สำหรับการจัดการผลผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานครบวงจรในปีงบประมาณ 2566 นี้ มีกำหนดจัดขึ้นทั้งหมด 4 ครั้ง และได้ดำเนินการจัดมาแล้ว 2 ครั้ง โดยการจัดงานวันนี้มีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกษตรกร การแสดงนิทรรศการผลงานของโครงการฯ การประกวดผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้ชื่อ “พาข้าวภูไทกาฬสินธุ์ร่วมสมัย” และ “กระเช้าเกษตรปลอดภัย...รักรัศโลก” การแสดงสินค้าเด่นจากทั้ง 18 อำเภอ และการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ผลผลิต และสินค้าการเกษตร

ด้านนายฤกษ์ อุดตมะเวทิน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า โครงการดังกล่าวถือเป็นตัวอย่างที่ดีในการร่วมกันขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการนำเสนอผลสำเร็จของการดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรมที่หน่วยงาน ภายใต้กรมส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ.กาฬสินธุ์ได้ร่วมกันขับเคลื่อนให้ปรากฏผลอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ในส่วนของการจัดงานยังก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างเกษตรกร ภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งจะเป็นการสร้างกลไกประสานการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการในการส่งเสริมพัฒนาการผลิตเกษตรปลอดภัย และการจัดการผลผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานครบวงจร รวมทั้งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนพัฒนา จ.กาฬสินธุ์ และประเทศไทยไปข้างหน้าร่วมกันต่อไปอีกด้วย

## กาฬสินธุ์เดินหน้ายกระดับเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าเกษตรอาหารปลอดภัยกรีนมาร์เก็ต



สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมเดินหน้าโครงการยกระดับมาตรฐานกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ตสู่เกษตรกรอินทรีย์ กิจกรรมหลักงานประชาสัมพันธ์และการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ครั้งที่ 3 **“Kalasin Green Market”** สู่ตลาดเด็ดวิถีภูไท” โชว์สินค้าที่เป็นผลผลิตทางการเกษตรที่มาจากโครงการกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ต

ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรอินทรีย์ วิถีภูไทกุดหว้า ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ นายกฤษ อดตมะเวทิน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานพิธีเปิด โครงการยกระดับมาตรฐานกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ตสู่เกษตรกรอินทรีย์ กิจกรรมหลักงานประชาสัมพันธ์และการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ครั้งที่ 3 **“Kalasin Green Market”** สู่ตลาดเด็ดวิถีภูไท” โดยมีนายสันติภาพ โทนหงส์สา เกษตร จ.กาฬสินธุ์ นายวีรณชัย ศิริ นายอำเภอกุฉินารายณ์ นายแสวง อุตรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลกุดหว้า นายภิรมณ์ อุตรักษ์ นายกอบต.นาไคร้ นายวุฒิพงษ์ พลอยวิเลิศ ประธานสภาเกษตรกร จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยส่วนราชการ เกษตรอำเภอ ผู้นำชุมชน เกษตรกร และประชาชนเข้าร่วม

นายสันติภาพ โทนหงส์สา เกษตร จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า การจัดงานดังกล่าวสำนักงานเกษตร จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ จ.กาฬสินธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ หน่วยงานราชการ เครือข่ายเกษตรกร และภาคเอกชนจัดขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์และแสดงสินค้าที่เป็นผลผลิตทางการเกษตรที่มาจากโครงการกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ต หรือโครงการยกระดับมาตรฐานกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ตสู่เกษตรกรอินทรีย์ของ จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2561 และการนำเสนอผลงานการนำระบบส่งเสริมการเกษตร

โดยกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาขับเคลื่อนในพื้นที่ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างเกษตรกร ภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อเป็นการสร้างกลไกประสานการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายเกษตรกรในการส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

นายสันติภาพ โทนหงส์สา เกษตร จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า การจัดงานดังกล่าวสำนักงานเกษตร จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ จ.กาฬสินธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอภูผินารายณ์ หน่วยงานราชการ เครือข่ายเกษตรกร และภาคเอกชนจัดขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์และแสดงสินค้าที่เป็นผลผลิตทางการเกษตรที่มาจากโครงการกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ต หรือโครงการยกระดับมาตรฐานกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ตสู่เกษตรกรอินทรีย์ของ จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2561 และการนำเสนอผลงานการนำระบบส่งเสริมการเกษตร โดยกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาขับเคลื่อนในพื้นที่ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างเกษตรกร ภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อเป็นการสร้างกลไกประสานการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายเกษตรกรในการส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

นายสันติภาพ กล่าวอีกว่า สำหรับการจัดการผลผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานครบวงจรในปีงบประมาณ 2566 นี้ มีกำหนดจัดขึ้นทั้งหมด 4 ครั้ง และได้ดำเนินการจัดมาแล้ว 2 ครั้ง โดยการจัดงานวันนี้มีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกษตรกร การแสดงนิทรรศการผลงานของโครงการฯ การประกวดผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้ชื่อ “พาข้าวภูไทกาฬสินธุ์ร่วมสมัย” และ “กระเช้าเกษตรปลอดภัย...รักษ์โลก” การแสดงสินค้าเด่นจากทั้ง 18 อำเภอ และการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ผลผลิต และสินค้าการเกษตร

ด้านนายกฤษ อดตมะเวทิน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า โครงการดังกล่าวถือเป็นตัวอย่างที่ดีในการร่วมกันขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการนำเสนอผลสำเร็จของการดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรมที่หน่วยงาน ภายใต้กรมส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ.กาฬสินธุ์ที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนให้ปรากฏผลอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ในส่วนของการจัดงานยังก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ระหว่างเกษตรกร ภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งจะเป็นการสร้างกลไกประสานการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการในการส่งเสริมพัฒนาการผลิตเกษตรปลอดภัย และการจัดการผลผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานครบวงจร รวมทั้งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนพัฒนา จ.กาฬสินธุ์ และประเทศไทยไปข้างหน้าร่วมกันต่อไป อีกด้วย



## กาฬสินธุ์เดินหน้ายกระดับเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าเกษตรอาหารปลอดภัย กรีนมาร์เก็ต

สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมเดินหน้าโครงการยกระดับมาตรฐานกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ตสู่เกษตรอินทรีย์ กิจกรรมหลักงานประชาสัมพันธ์และการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ครั้งที่ 3 **“Kalasin Green Market ตลาดเด็ดวิถีไท”** โชว์สินค้าที่เป็นผลผลิตทางการเกษตรที่มาจากโครงการกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ต

ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรอินทรีย์ วิถีไททุกดงหว้า ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ นายกฤษ อุตตะมะเวทิน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานพิธีเปิด โครงการยกระดับมาตรฐานกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ตสู่เกษตรอินทรีย์ กิจกรรมหลักงานประชาสัมพันธ์และการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ครั้งที่ 3 **“Kalasin Green Market ตลาดเด็ดวิถีไท”** โดยมีนายสันติภาพ โทนหงส์สา เกษตร จ.กาฬสินธุ์ นายวีรคณย์ ศิริ นายอำเภอกุฉินารายณ์ นายแสวง อุทรรักษ์ นายเกษตรมนตริตำบลกุดหว้า นายภิรมณ์ อุทรักษ์ นายกอบต.นาไคร้ นายวุฒิพงษ์ พลอยวิเลิศ ประธานสภาเกษตรกร จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยส่วนราชการ เกษตรอำเภอ ผู้นำชุมชน เกษตรกร และประชาชนเข้าร่วม

นายสันติภาพ โทนหงส์สา เกษตร จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า การจัดงานดังกล่าวสำนักงานเกษตร จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ จ.กาฬสินธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอภูผินารายณ์ หน่วยงานราชการ เครือข่ายเกษตรกร และภาคเอกชนจัดขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์และแสดงสินค้าที่เป็นผลผลิตทางการเกษตรที่มาจากโครงการกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ต หรือโครงการยกระดับมาตรฐานกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ตสู่เกษตรกรอินทรีย์ของ จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2561 และการนำเสนอผลงานการนำระบบส่งเสริมการเกษตร โดยกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาขับเคลื่อนในพื้นที่ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างเกษตรกร ภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อเป็นการสร้างกลไกประสานการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายเกษตรกรในการส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

นายสันติภาพ กล่าวอีกว่า สำหรับการจัดการผลผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานครบวงจรในปีงบประมาณ 2566 นี้ มีกำหนดจัดขึ้นทั้งหมด 4 ครั้ง และได้ดำเนินการจัดมาแล้ว 2 ครั้ง โดยการจัดงานวันนี้มีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกษตรกร การแสดงนิทรรศการผลงานของโครงการฯ การประกวดผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้ชื่อ “พาข้าวภูไทกาฬสินธุ์ร่วมสมัย” และ “กระเช้าเกษตรปลอดภัย...รักภัยโลก” การแสดงสินค้าเด่นจากทั้ง 18 อำเภอ และการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ผลผลิต และสินค้าการเกษตร

ด้านนายกฤษ อดตมะเวทิน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า โครงการดังกล่าวถือเป็นตัวอย่างที่ดีในการร่วมกันขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการนำเสนอผลสำเร็จของการดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรมที่หน่วยงาน ภายใต้กรมส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ.กาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันขับเคลื่อนให้ปรากฏผลอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ในส่วนของการจัดงานยังก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ระหว่างเกษตรกร ภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งจะเป็นการสร้างกลไกประสานการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการในการส่งเสริมพัฒนาการผลิตเกษตรปลอดภัย และการจัดการผลผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานครบวงจร รวมทั้งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนพัฒนา จ.กาฬสินธุ์ และประเทศไทยไปข้างหน้าร่วมกันต่อไป อีกด้วย

หนังสือพิมพ์ข่าว  
**4 เหล่าทัพ**

# กาฬสินธุ์เดินหน้ายกระดับเครือข่ายผู้ผลิต สินค้าเกษตรอาหารปลอดภัยกรีนมาร์เก็ต



สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมเดินหน้าโครงการยกระดับมาตรฐานกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ตสู่เกษตรอินทรีย์ กิจกรรมหลักงานประชาสัมพันธ์และการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ครั้งที่ 3 “Kalasin Green Market” ตลาดเด็ดวิถีไท”โชว์สินค้าที่เป็นผลผลิตทางการเกษตรที่มาจากโครงการกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ต

ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรอินทรีย์ วิถีไทกุคหว้า ต.กุคหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ นายกฤษ อดตมะเวทิน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานพิธีเปิด โครงการยกระดับมาตรฐานกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ตสู่เกษตรอินทรีย์ กิจกรรมหลักงานประชาสัมพันธ์และการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ครั้งที่ 3 “Kalasin Green Market” ตลาดเด็ดวิถีไท” โดยมีนายสันติภาพ โทนหงส์สา เกษตร จ.กาฬสินธุ์ นายวีรคนย์ ศิริ นายอำเภอกุฉินารายณ์ นายแสวง อุทรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลกุคหว้า นายภิรมณ์ อุทรักษ์ นายกอบต.นาไคร้ นายวุฒิพงษ์ พลอยวิเลิศ ประธานสภาเกษตรกร จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยส่วนราชการ เกษตรอำเภอ ผู้นำชุมชน เกษตรกร และประชาชนเข้าร่วม



นายสันติภาพ โทนหงส์สา เกษตร จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า การจัดงานดังกล่าวสำนักงานเกษตร จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ จ.กาฬสินธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอภูผินารายณ์ หน่วยงานราชการ เครือข่ายเกษตรกร และภาคเอกชนจัดขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์และแสดงสินค้าที่เป็นผลผลิตทางการเกษตรที่มาจากโครงการกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ต หรือโครงการยกระดับมาตรฐานกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ตสู่เกษตรกรอินทรีย์ของ จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี **2561** และการนำเสนอผลงานการนำระบบส่งเสริมการเกษตร โดยกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาขับเคลื่อนในพื้นที่ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างเกษตรกร ภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อเป็นการสร้างกลไกประสานการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายเกษตรกรในการส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

นายสันติภาพ กล่าวอีกว่า สำหรับการจัดการผลผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานครบวงจรในปีงบประมาณ **2566** นี้ มีกำหนดจัดขึ้นทั้งหมด **4** ครั้ง และได้ดำเนินการจัดมาแล้ว **2** ครั้ง โดยการจัดงานวันนี้มีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกษตรกร การแสดงนิทรรศการผลงานของโครงการฯ การประกวดผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้ชื่อ “พาข้าวภูไทกาฬสินธุ์ร่วมสมัย” และ “กระเช้าเกษตรปลอดภัย...รักษ์โลก” การแสดงสินค้าเด่นจากทั้ง **18** อำเภอ และการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลผลิต และสินค้าการเกษตร

ด้านนายกฤษฎ อดตมะเวทิน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า โครงการดังกล่าวถือเป็นตัวอย่างที่ดีในการร่วมกันขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติ **20** ปี และการนำเสนอผลสำเร็จของการดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรมที่หน่วยงาน ภายใต้กรมส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ.กาฬสินธุ์ที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนให้ปรากฏผลอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ในส่วนของจัดงานยังก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ระหว่างเกษตรกร ภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งจะเป็นการสร้างกลไกประสานการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการในการส่งเสริมพัฒนาการผลิตเกษตรปลอดภัย และการจัดการผลผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานครบวงจร รวมทั้งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนพัฒนา จ.กาฬสินธุ์ และประเทศไทยไปข้างหน้าร่วมกันต่อไป อีกด้วย



## กาฬสินธุ์เดินหน้ายกระดับเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าเกษตรอาหารปลอดภัย กรีนมาร์เก็ต

สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมเดินหน้าโครงการยกระดับมาตรฐานกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ตสู่เกษตรอินทรีย์ กิจกรรมหลักงานประชาสัมพันธ์และการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ครั้งที่ 3 “Kalasin Green Market สู่ตลาดเด็ควิถีวิถีไท” ไขว้สินค้าที่เป็นผลผลิตทางการเกษตรที่มาจากโครงการกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ต

ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรอินทรีย์ วิถีวิถีไทกุดหว้า ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ นายกฤษ อดตมะเวทิน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานพิธีเปิด โครงการยกระดับมาตรฐานกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ตสู่เกษตรอินทรีย์ กิจกรรมหลักงานประชาสัมพันธ์และการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ครั้งที่ 3 “Kalasin Green Market สู่ตลาดเด็ควิถีวิถีไท” โดยมีนายสันติภาพ โทนหงส์สา เกษตร จ.กาฬสินธุ์ นายวิรณย์ ศิริ นายอำเภอกุฉินารายณ์ นายแสวง อุทรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลกุดหว้า นายภิรมณ์ อุทรักษ์ นายกอบต.นาไคร้ นายวุฒิพงษ์ พลอยวิเลิศ ประธานสภาเกษตรกร จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยส่วนราชการ เกษตรอำเภอ ผู้นำชุมชน เกษตรกร และประชาชนเข้าร่วม

นายสันติภาพ โทนหงส์สา เกษตร จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า การจัดงานดังกล่าวสำนักงานเกษตร จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ จ.กาฬสินธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอภูผามาศ หน่วยงานราชการ เครือข่ายเกษตรกร และภาคเอกชนจัดขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์และแสดงสินค้าที่เป็นผลผลิตทางการเกษตรที่มาจากโครงการกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ต หรือโครงการยกระดับมาตรฐานกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ตสู่เกษตรกรอินทรีย์ของ จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2561 และการนำเสนอผลงานการนำระบบส่งเสริมการเกษตร โดยกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาขับเคลื่อนในพื้นที่ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างเกษตรกร ภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อเป็นการสร้างกลไกประสานการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการระหว่างภาคราชการ ภาคเอกชน เครือข่ายเกษตรกรในการส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

นายสันติภาพ กล่าวอีกว่า สำหรับการจัดการผลผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานครบวงจรในปีงบประมาณ 2566 นี้ มีกำหนดจัดขึ้นทั้งหมด 4 ครั้ง และได้ดำเนินการจัดมาแล้ว 2 ครั้ง โดยการจัดงานวันนี้มีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกษตรกร การแสดงนิทรรศการผลงานของโครงการฯ การประกวดผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้ชื่อ “พาข้าวภูไทกาฬสินธุ์ร่วมสมัย” และ “กระเช้าเกษตรปลอดภัย...รักภัยโลก” การแสดงสินค้าเด่นจากทั้ง 18 อำเภอ และการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ผลผลิต และสินค้าการเกษตร

นายสันติภาพ กล่าวอีกว่า สำหรับการจัดการผลผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานครบวงจรในปีงบประมาณ 2566 นี้ มีกำหนดจัดขึ้นทั้งหมด 4 ครั้ง และได้ดำเนินการจัดมาแล้ว 2 ครั้ง โดยการจัดงานวันนี้มีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกษตรกร การแสดงนิทรรศการผลงานของโครงการฯ การประกวดผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้ชื่อ “พาข้าวภูไทกาฬสินธุ์ร่วมสมัย” และ “กระเช้าเกษตรปลอดภัย...รักภัยโลก” การแสดงสินค้าเด่นจากทั้ง 18 อำเภอ และการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ผลผลิต และสินค้าการเกษตร

ด้านนายกฤษฎ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า โครงการดังกล่าวถือเป็นตัวอย่างที่ดีในการร่วมกันขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการนำเสนอผลสำเร็จของการดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรมที่หน่วยงาน ภายใต้กรมส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ.กาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันขับเคลื่อนให้ปรากฏผลอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ในส่วนของการจัดงานยังก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ระหว่างเกษตรกร ภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งจะเป็นการสร้างกลไกประสานการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการในการส่งเสริมพัฒนาการผลิตเกษตรปลอดภัย และการจัดการผลผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานครบวงจร รวมทั้งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนพัฒนา จ.กาฬสินธุ์ และประเทศไทยไปข้างหน้าร่วมกันต่อไปอีกด้วย



**NNT** สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์  
NATIONAL NEWS BUREAU OF THAILAND

จังหวัดกาฬสินธุ์ยกระดับมาตรฐานกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ตสู่เกษตรอินทรีย์



## จังหวัดกาฬสินธุ์จัดงานประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ครั้งที่ 3 “Kalasin Green Market” สู่ตลาดเด็ด วิถีภูไท”

ที่ตลาด สพก. เกษตรอินทรีย์ วิถีภูไทภูคหว้า ตำบลภูคหว้า อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายกฤษ อดุลมะเวทิน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานประชาสัมพันธ์และการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ครั้งที่ 3 “Kalasin Green Market” สู่ตลาดเด็ด วิถีภูไท” ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ และภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ และแสดงสินค้าที่เป็นผลผลิตทางการเกษตรที่มาจากโครงการกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ต เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกร ภาครัฐ ภาคเอกชน โดยมี เกษตรกร ภาคีเครือข่าย เข้าร่วม

นายสันติภาพ โทนหงส์สา เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับการจัดงานครั้งนี้เป็นความร่วมมือของจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ หน่วยงานราชการ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 3 ภายใต้ชื่องาน “Kalasin Green Market สู้ตลาดเค็ด วิถีภูไท” มีการนำเสนอผลงานการนำระบบส่งเสริมการเกษตร โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาขับเคลื่อนในพื้นที่ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างเกษตรกร ภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อเป็นการสร้างกลไกประสานการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายเกษตรกรในการส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และการจัดการผลผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานครบวงจร

ภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกษตรกร การแสดงนิทรรศการผลงานของโครงการฯ การประกวดผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้ชื่อ “พาข้าวภูไทกาฬสินธุ์ร่วมสมัย” และ “กระเช้าเกษตรปลอดภัย...รักษั้โลก” การแสดงสินค้าเด่นจากทั้ง 18 อำเภอ และการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์/ผลผลิต และสินค้าการเกษตร

## กาฬสินธุ์เดินหน้ายกระดับเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าเกษตรอาหารปลอดภัย กรีนมาร์เก็ต



ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ วิถีภูไทกุศหว้า ต.กุศหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธาน พิธีเปิด โครงการยกระดับมาตรฐานกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ตคู่เกษตรกรอินทรีย์ กิจกรรมหลักงาน ประชาสัมพันธ์และการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ครั้งที่ 3 “Kalasin Green Market คู่ตลาดเด็ดวิถีภูไท” โดยมีนายสันติภาพ โทนหงส์สา เกษตร จ.กาฬสินธุ์ นายวีรคณย์ ศิริ นายอำเภอกุฉินารายณ์ นายแสวง อุทร์ักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลกุศหว้า นายภิรมณ์ อุทร์ักษ์ นายกอบต.นาไคร้ นายวุฒิพงษ์ พลอยวิเลิศ ประธานสภาเกษตรกร จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยส่วนราชการ เกษตรอำเภอ ผู้นำชุมชน เกษตรกร และประชาชนเข้าร่วม นายสันติภาพ โทนหงส์สา เกษตร จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า การจัดงานดังกล่าวสำนักงานเกษตร จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ จ.กาฬสินธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ หน่วยงานราชการ เครือข่าย เกษตรกร และภาคเอกชนจัดขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์และแสดงสินค้าที่เป็นผลผลิตทางการเกษตรที่มาจากโครงการกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ต หรือโครงการยกระดับมาตรฐานกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ตคู่เกษตรกรอินทรีย์ของ จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2561 และการนำเสนอผลงานการนำระบบส่งเสริมการเกษตร โดยกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาขับเคลื่อนในพื้นที่ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างเกษตรกร ภาครัฐ

และภาคเอกชน เพื่อเป็นการสร้างกลไกประสานการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการระหว่างภาคราชการ ภาคเอกชน เครือข่ายเกษตรกรในการส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

นายสันติภาพ กล่าวอีกว่า สำหรับการจัดการผลผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานครบวงจรในปีงบประมาณ 2566 นี้ มีกำหนดจัดขึ้นทั้งหมด 4 ครั้ง และได้ดำเนินการจัดมาแล้ว 2 ครั้ง โดยการจัดงานวันนี้มีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกษตรกร การแสดงนิทรรศการผลงานของโครงการฯ การประกวดผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้ชื่อ “พาข้าวภูไทกาฬสินธุ์ร่วมสมัย” และ “กระเช้าเกษตรปลอดภัย...รักษ์โลก” การแสดงสินค้าเด่นจากทั้ง 18 อำเภอ และการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ผลผลิต และสินค้าการเกษตร

ด้านนายฤช อุตตะมะเวทิน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า โครงการดังกล่าวถือเป็นตัวอย่างที่ดีในการร่วมกันขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการนำเสนอผลสำเร็จของการดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรมที่หน่วยงาน ภายใต้กรมส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ.กาฬสินธุ์ที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนให้ปรากฏผลอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ในส่วนของการจัดงานยังก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ระหว่างเกษตรกร ภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งจะเป็นการสร้างกลไกประสานการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการในการส่งเสริมพัฒนาการผลิตเกษตรปลอดภัย และการจัดการผลผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานครบวงจร รวมทั้งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนพัฒนา จ.กาฬสินธุ์ และประเทศไทยไปข้างหน้าร่วมกันต่อไป อีกด้วย



**NNT** สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์  
NATIONAL NEWS BUREAU OF THAILAND

## เกษตรนครพนม ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน พร้อมขยายเครือข่าย วิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง



วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเวทีส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เพื่อวางแนวทางการส่งเสริมและสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ที่เป็นการเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์กลุ่มกระบวนการทำงาน ประสานงาน และร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาการสร้าง พร้อมขยายเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อเป็นรากฐานเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน

นางสาวกัญญา อภินันท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม กล่าวว่า สำหรับการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน มี ๓ ระยะที่จะต้องขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นในระยะเตรียมการ การวิเคราะห์ การกำหนดหากกลุ่ม และศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ที่จะรวมกันเป็นเครือข่าย ร่วมกันหาเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการสร้างเครือข่าย ส่งเสริมให้เกิดการประสานงานของสมาชิกที่จะได้แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ร่วมกันสร้างเครือข่ายพร้อมรับการสนับสนุนการหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งการพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับเครือข่ายระยะจัดตั้ง จะมีการศึกษาดูงานเครือข่ายต้นแบบ ร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์และข้อตกลงร่วมกัน ส่งเสริมและพัฒนาผู้นำและสมาชิกเครือข่าย มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างไม่หยุดนิ่ง และมีการร่วมกันทำกิจกรรมในกลุ่มอย่างต่อเนื่อง และระยะสุดท้ายคือการขยายผล จะต้องสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเครือข่ายให้มีศักยภาพ เชื่อมโยงประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายและองค์กรต่างๆ ให้มีการต่อยอดการดำเนินงานของเครือข่ายให้เข้มแข็ง และให้มีการติดตามและประเมินศักยภาพเครือข่าย โดยกิจกรรมในวันนี้ทำให้กลุ่มเกษตรกรได้เกิดการแลกเปลี่ยนและมีความเข้าใจถึงกระบวนการและสามารถนำความรู้ที่ได้รับกลับไปต่อยอดและพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนและเข้มแข็งได้





## เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเวทีเชื่อมโยงเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด เน้นเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่อุทิศพัฒนาการเกษตรในพื้นที่



### เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเวทีเชื่อมโยงเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด เน้นเรียนรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่อุทิศพัฒนาการเกษตรในพื้นที่

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ที่ศูนย์สารสนเทศสายางพารานครพนม สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเวทีการประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือ ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3/66 เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายคณะกรรมการ ศพก. และแปลงใหญ่ เน้นเรียนรู้เทคโนโลยี นำไปสู่การพัฒนาภาคการเกษตรในพื้นที่จังหวัดนครพนม เปิดเวทีการประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือ ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการแปลงใหญ่ คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ในการรับทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ รวมถึงการกำหนดทิศทางงานให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยมีบุคคลเป้าหมาย คือ ประธาน ศพก. ประธานแปลงใหญ่ และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลแปลงใหญ่ในพื้นที่แต่ละอำเภอ เข้าร่วมการประชุม

นางสาวกัญญา อภินันท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม กล่าวว่า สำหรับการประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการ ศพก. และแปลงใหญ่ ในวันนี้ก็เพื่อร่วมกันบูรณาการการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ให้เกิด

ประสิทธิภาพรวมถึงการสร้างการรับรู้ตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร โดยเน้นให้เกิดการรวมกลุ่มกันผลิต ลดต้นทุนในการผลิต ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพ มีความปลอดภัยเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค โดยใช้หลักการตลาดนำการผลิต ซึ่งจะต้องมีการวางแผนการผลิตที่ชัดเจนและพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดร่วมกัน สำหรับการตลาดที่ประสบความสำเร็จ ทั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ แต่ละอำเภอจะต้องมีการจัดทำแผนร่วมกันถึงทิศทาง การดำเนินงานที่ชัดเจน การจัดทำแผนการผลิตทั้งรายบุคคลและรายแปลง เพื่อให้ข้อมูลเป็นระบบ สามารถใช้ประโยชน์ได้ง่ายในการพัฒนาภาคการเกษตรในพื้นที่

การขับเคลื่อนงาน โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่ผ่านมา นับว่าประสบความสำเร็จในการพัฒนาให้มีการสร้างเครือข่ายและรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง ซึ่งต้องเร่งผลักดันและดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพเป็นความต้องการของตลาด สร้างรายได้ที่ยั่งยืน โดยพัฒนาสินค้าเด่นให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น และยังคงต้องสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มและต่อยอดพัฒนาสินค้าสู่การเพิ่มมูลค่ามากยิ่งขึ้น



## ผู้ว่าฯ ชวนร่วมลงแขก “ดำนา” อนุรักษ์ประเพณี แบบวิถีชีวิตพื้นบ้าน สืบสาน วัฒนธรรมไทย D DAY 8 กรกฎาคม นี้ ที่อำเภอปลาปาก

ที่จังหวัดนครพนม นางสาวกัญญา อภินันท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า จากนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ที่ต้องการช่วยเหลือราษฎรกลุ่มเปราะบาง และกลุ่มเกษตรกรผู้ยากไร้ จึงได้มีการจัดกิจกรรมผู้ว่าคลายทุกข์ ช่วยเหลือราษฎรกลุ่มเปราะบางขึ้น โดยเป็นการร่วมกันลงแขกดำนา ในรูปแบบการเอามื้อสามัคคี และยังเป็นการอนุรักษ์ประเพณี แบบวิถีชีวิตพื้นบ้าน และสืบสานวัฒนธรรมของไทยที่มีมาอย่างยาวนาน ซึ่งกำหนดให้ในพื้นที่ทั้ง 12 อำเภอ มีการจัดกิจกรรมเช่นเดียวกันขึ้น โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันบูรณาการ

สำหรับประเพณีลงแขกดำนาแท้จริงแล้ว เป็นประเพณีไทยที่แสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจ หรือการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีกันภายในหมู่บ้านอีกด้วย ซึ่งประเพณีลงแขกดำนาแต่โบราณนั้น นอกจากจะทำให้เกิดวัฒนธรรมของแต่ละพื้นบ้านแล้ว แต่ละพื้นที่อาจมีการขับร้องเพลงที่เป็นเอกลักษณ์ หรือการจัดเตรียมข้าวปลา-อาหาร และอาหารคาวหวาน เอาไว้เลี้ยงเพื่อนบ้านที่เข้ามาช่วยลงแขกดำนา นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างภาครัฐ เอกชนและภาคประชาชน ในการร่วมทำความดีตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน

จึงขอเชิญชวนทุกท่าน ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ผู้ว่าฯ คลายทุกข์ ช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบาง และร่วมลงแขก “ดำนา” ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ แปลงนางางขันดี สังกัประเสริฐ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม การแต่งกายชุดโทนสีน้ำเงิน หรือผ้าหม้อฮ่อม

‘รองผู้ว่าฯ นครพนม’ ลงแขกดำนา สืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม บูชาพระแม่  
โพสพ



เมื่อวันที่ 5 ก.ค. ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก.) บ้านโคกยาว หมู่ที่ 10 ต.โพนทอง อ.บ้านแพง จ.นครพนม นายจรัสศักดิ์ สีหามาศย์ รอง ผวจ.นครพนม เป็นประธานเปิดกิจกรรมลงแขกดำนาปี ปีการผลิต 2566/67 เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมการลงแขกดำนาปีในท้องถิ่น รวมทั้งเป็นขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวพร้อมทั้งสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ในหมู่เกษตรกร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ร่วมกับอำเภอบ้านแพง ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายระดับอำเภอ และเกษตรกรในพื้นที่ ต.โพนทอง จ.นครพนม ดำเนินการกิจกรรมในครั้งนี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ มากกว่า 50 คน

ผู้ว่าฯ จังหวัดอุทัยธานี เปิดกิจกรรมจตุรบรรณและจำหน่ายไม้ผลอัตลักษณ์จังหวัด  
อุทัยธานี (ทุเรียน)



เวลา **10.00** น. วันที่ **(5 ก.ค. 66)** ณ จตุรบรรณไม้ผลอัตลักษณ์ (ทุเรียน) หมู่ที่ 15 ตำบลคอกควาย  
อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม  
จตุรบรรณและจำหน่ายไม้ผลอัตลักษณ์จังหวัดอุทัยธานี (ทุเรียน) พร้อมด้วยนายพิระพล ตันฑาโสภาส รอง  
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี โดยนายรัชญา เสรีฐลือชา นายอำเภอบ้านไร่ ให้การต้อนรับ และนายประเสริฐ  
วณิชชากรวิวัฒน์ เกษตรจังหวัดอุทัยธานี เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม โดยมี  
หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และเกษตรกรชาวสวนทุเรียนร่วมกว่า **100** คนร่วมกิจกรรม

นายประเสริฐ วณิชชากรวิวัฒน์ เกษตรจังหวัดอุทัยธานี กล่าวว่า ในปี 2566 กรมส่งเสริมการเกษตรได้  
ส่งเสริมให้จังหวัดอุทัยธานี ดำเนินงานตาม โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น โดย  
มุ่งเน้นพัฒนาไม้ผลที่มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น มีเรื่องราวแหล่งกำเนิด มีความโดดเด่น มีศักยภาพ คุณค่าทาง  
เศรษฐกิจ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกร โดยมีการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนา  
ศักยภาพการผลิตไม้ผลที่เหมาะสมกับศักยภาพตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาไปสู่การ  
ขอรับรองสินค้าที่มีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ซึ่งจังหวัดอุทัยธานีได้คัดเลือกทุเรียน เพื่อนำมาส่งเสริม  
และพัฒนาตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ซึ่งจังหวัดอุทัยธานี มีพื้นที่ปลูก  
ทุเรียนส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบ้านไร่ อำเภอห้วยคต และอำเภอลานสัก มีผลผลิตออกสู่  
ตลาดมากกว่า 1,000 ตัน สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรมากกว่า 150 ล้านบาท ลักษณะเด่นของทุเรียน  
จังหวัดอุทัยธานี จะมีความโดดเด่นในเรื่อง รสชาติหวานมัน เนื้อละเอียด แห้ง นุ่ม สีส้ม กลิ่นไม่ฉุน

ทั้งนี้วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเป็นจตุรบรรณและจำหน่ายผลผลิตทุเรียนและ  
ผลไม้อื่นๆ ของเกษตรกรในพื้นที่ ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาด ณ จตุรบรรณ เกษตรกรชาวสวนทุเรียน  
สามารถนำผลผลิตมาวางจำหน่าย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดฤดูกาลที่ผลผลิตออกสู่ตลาด เพื่อให้ผู้บริโภค  
สามารถเลือกซื้อทุเรียนได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น



เกษตรวิสัย\_27-06-2566/B2



รายการเกษตรวิสัย  
ผู้ติดตาม 374 คน

ติดตาม

